

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, phát huy cao độ vai trò của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

Chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương ngay từ đầu

Ngay sau khi có thông tin về ca mắc mới tại cộng đồng tại Đà Nẵng vào ngày 25/7, chiều ngày 26/7, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã họp, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh nhận định, tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, có thể phức tạp và khó lường hơn đợt đầu, vì vậy ngoài việc quán triệt để tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh khẩn trương vào cuộc, coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch. Đồng chí Phó Bí thư Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát đồng thời khởi động lại các khu cách ly và sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Với sự chỉ đạo quyết liệt, ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch.

Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 26/7, ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 16 về các biện pháp phòng, chống dịch; ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công điện khẩn số 17 về việc khẩn trương rà soát những người trở về địa phương từ các vùng có dịch. Cùng với các công điện, công điện khẩn, liên tiếp trong hai ngày 30 - 31/7, UBND tỉnh ban hành 3 công văn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Trước đó, ngày 29/7, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Sáng ngày 1/8, ngay sau khi có kết quả 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà), đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, trao đổi và thống nhất một số biện pháp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đầu mối liên quan triển khai ngay các biện pháp phong tỏa địa bàn, tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, tiến hành truy vết F1, F2 để có biện pháp cách ly và xử lý kịp thời; đồng thời, khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.

Cùng với chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Chiều ngày 1/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 18 về việc tập trung các biện pháp phòng, chống dịch. Tất cả những điều đó khẳng định tinh thần đã chỉ đạo rất kịp thời, quyết liệt, không lơ là, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch.

Sáng ngày 2/8, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch với mục tiêu xử lý, khoanh vùng ổ dịch hiệu quả; cách ly, điều trị kịp thời; rà soát, quản lý chặt người từ các tỉnh, thành phố có dịch về; kiểm soát tốt nguồn lây, không để dịch lây lan ra cộng đồng... Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã có những chỉ đạo cụ thể về công tác phòng, chống dịch như: để cao trách nhiệm của các cấp, tinh thần chủ động phòng, chống dịch trong nhân

dân; tạm dừng một loạt hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt khu vực phong tỏa; xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm từ vùng dịch về; khởi động lại hoạt động của các khu cách ly tập trung; huy động toàn lực để điều trị cho bệnh nhân đồng thời tập trung chỉ đạo để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Xuyên suốt quá trình phòng, chống dịch tại Thái Bình từ đợt dịch đầu (từ tháng 1 đến hết đợt giãn cách xã hội vào tháng 4) và đến đợt dịch hiện nay, tư tưởng thống nhất trong chỉ đạo, triển khai của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là chủ động, tích cực, khẩn trương, kịp thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng không nóng vội, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Các lực lượng của chúng ta luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.

Kịp thời, toàn lực xử lý ổ dịch

Thực hiện các công điện, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Công điện số 16, 17, 18 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các cấp, ngành, địa phương đã khẩn trương vào cuộc rà soát số người từ vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam đến và trở về địa phương. Ngày 27/7, toàn tỉnh đã rà soát được gần 500 người đi từ Đà Nẵng về Thái Bình. Đến ngày 31/7, số người được rà soát tăng lên gần 2.300 người, trong đó những người có biểu hiện của bệnh cúm đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 1 giờ 45 phút ngày 1/8, hệ thống xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận 1 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của 1 trong 3 trường hợp có nguy cơ cao từ xã Hòa Tiến (Hưng Hà). Cả hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn và nhân dân nơi có ca bệnh đã nhanh chóng bước vào cuộc chiến chống Covid-19.

Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Hưng Hà cho biết, sau khi hệ thống giám sát phòng, chống dịch được kích hoạt, ngay từ khi 3 công dân xã Hòa Tiến đi từ vùng dịch về địa phương, y tế cơ sở đã sớm tiếp cận, yêu cầu khai báo y tế. Cả 3 trường hợp đều có ý thức rất tốt và có tinh thần chủ động phòng, chống dịch (chủ động tự cách ly, hạn chế tiếp xúc, tiếp xúc có khẩu trang



"Ngành Y tế và các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thái Bình... đã có nhiều cố gắng trong công tác xử lý, khoanh vùng ổ dịch. Các địa phương tiếp tục đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay với tinh thần: Thần tốc, cương quyết, tranh thủ từng giờ, từng phút phải truy vết có hiệu quả nguồn lây, xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lan rộng; bằng nhiều biện pháp kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch như khai báo y tế, đeo khẩu trang... Các bộ, ngành, địa phương bình tĩnh, chủ động, kiên quyết ngăn chặn hiệu quả làn sóng Covid-19 thứ hai ở Việt Nam, không để xảy ra lây lan diện rộng, không để xuất hiện những ổ dịch mới, không được chủ quan nhưng không dao động, hoang mang trước tình hình dịch"...

(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức ngày 2/8)



"Chúng ta tiếp tục để cao tinh thần cảnh giác và ý thức trong công tác phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chú trọng biện pháp tuyên truyền, định hướng cho người dân, giúp người dân nhận thức được tình hình, không hoang mang, lo lắng mà yên tâm, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy kinh nghiệm từ công tác phòng, chống dịch ở giai đoạn 1 (tổ chức cách ly rất tốt, phát hiện được các trường hợp nhiễm bệnh và đã chữa khỏi); tiếp tục nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng y tế và những người tham gia công tác cách ly.

Chúng ta phải phát huy cao độ vai trò của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư; chi có dựa vào nhân dân, cuộc chiến phòng, chống dịch mới có thể thành công.

(Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức ngày 2/8)

bảo vệ...). Sau khi nắm được thông tin 3 trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, Trung tâm Y tế Hưng Hà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân phối hợp chặt chẽ, chuyển ngay 3 trường hợp đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và lấy mẫu xét nghiệm. Với sự chủ động cách ly của bệnh nhân, sự vào cuộc kịp thời của ngành Y tế nên số lượng người tiếp xúc với bệnh nhân thấp. Khi tiếp xúc, hầu hết đều có bảo vệ bằng khẩu trang.

Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo cho các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định. Đến ngày 2/8, sau 1 ngày phát hiện

trường hợp dương tính, ổ dịch tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến đã cơ bản được khoanh vùng với 12 trường hợp F1, 69 trường hợp F2. Hiện các trường hợp F1, F2 đều đã được cách ly, theo dõi sức khỏe, chưa phát hiện thêm trường hợp dương tính. Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, từ 12 giờ ngày 1/8, thôn Bùi, xã Hòa Tiến đã được phong tỏa, toàn xã Hòa Tiến thực hiện giãn cách xã hội. Ông Chu Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, sau 3 ngày phong tỏa thôn Bùi và thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nhìn chung mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, các hộ dân thôn Bùi đều được hỗ trợ gạo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (mỗi hộ 10kg) và khẩu trang. Bà con tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp, ngành, chấp hành nghiêm mọi quy định phòng, chống dịch.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Qua việc xử lý ca mắc Covid-19 đầu tiên tại cộng đồng cho thấy hệ thống phòng, chống dịch các cấp đã đáp ứng tốt. Các khâu trong phòng, chống dịch như: phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, xử lý ổ dịch đều được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Nhiệm vụ cần thiết trong thời điểm hiện nay là các cơ sở khám chữa bệnh phải huy động toàn lực sẵn sàng tiếp nhận trường hợp cách ly điều trị, đặc biệt để phòng ca mắc có những diễn biến mới về tình trạng bệnh. Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành như trong thời gian qua, sự đồng tình, chủ động trong phòng, chống dịch của nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua đợt sóng lớn thứ hai của cơn đại dịch toàn cầu.



Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

CÔNG AN TỈNH Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội đảng các cấp

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15/7/2020, toàn lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ đại hội đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. Sau 2 tuần ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng phức tạp.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung nắm tình hình, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngay

từ địa bàn cơ sở. Năm, kiểm soát tốt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp toàn diện, có hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Ngày trong những ngày đầu ra quân, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh

trật tự. Trong đó, đã gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy, lập hàng chục hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường... Điển hình: Khoảng 21 giờ ngày 18/7/2020, tại trục đường liên xã thuộc địa phận thôn Liên Minh, xã Minh Tân (Đông Hưng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Dương về Thái Bình hiện thụ. Lực lượng công an đã bắt quả tang Đặng Khánh Long, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, trú tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98A-227.65

vận chuyển trái phép 25.208 gam heroin và 141.5805 gam Methamphetamine.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/7/2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hưng đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Lực, sinh năm 1977, trú tại xã Minh Phú; Trần Văn Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xã Lô Giang; Nguyễn Hữu Du, sinh năm 1974 và Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1967, cùng trú tại xã Nguyễn Xá; Nguyễn Hữu Trường, sinh năm 1991, trú tại xã Minh Tân và Lê Gia Na, sinh năm 1976, trú tại xã Minh Phú (Đông Hưng) đang có hành vi bán 82kg chó, mèo do trộm cắp mà có cho một đối tượng tại xã Nguyễn Xá (Đông Hưng). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vật nuôi trên địa bàn các huyện

Đông Hưng, Hưng Hà, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Khoảng 4 giờ ngày 15/7/2020, tại khu vực cầu Nguyễn, địa phận xã Đông La (Đông Hưng), Phòng Cảnh

sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H-051.60 do lái xe, chủ hàng là Bùi Văn Ban, sinh năm 1978, trú tại xã Ninh Tân, huyện Phú

Suyền (Hà Nội) điều khiển, vận chuyển 120kg thịt bò không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cùng với tập trung lực lượng đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm, lực lượng công an còn phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đã thu hồi 0,5kg pháo, 2 súng tự chế, 20 viên đạn và 30 vũ khí thô sơ; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả...

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung lực lượng, phương tiện đánh mạnh vào các loại tội phạm, các hành vi cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng kém chất lượng, ngăn ngừa tội phạm phát sinh do nguyên nhân xã hội...



Lực lượng công an thu giữ tang vật trong đường dây vận chuyển ma túy từ Ninh Bình về Thái Bình tiêu thụ.